



การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

โรงเรียนอินทร์พรชัยอนุสรณ์ ได้แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยดำเนินการดังนี้

๑. มอบนโยบายในการประชุมครูประจำเดือนและประกาศนโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด ผ่านช่องทาง Social ต่างๆ
๒. จัดทำประกาศของโรงเรียนอย่างชัดเจน เพื่อให้ครูและบุคลากรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โรงเรียนอินทร์พรชัยอนุสรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑

กิจกรรมการประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบเกี่ยวกับข่าวสารและงานต่างๆ
ของเขตพื้นที่ฯ และของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการ พร้อมมอบนโยบายและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ ทำให้งานของโรงเรียนสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็น
ปัจจุบันและถูกต้อง





ประกาศโรงเรียนอินทรมหรรณอนุสรณ์
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงขอประกาศเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายให้โรงเรียนอินทรมหรรณอนุสรณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับ ไม่ให้ และไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียนอินทรมหรรณอนุสรณ์ทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวพรทิพย์ ชูบัว)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทรมหรรณอนุสรณ์



โรงเรียนอินทร์มพรรยอนุสรณ์
ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคน
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

NO Gift Policy
งดรับ งดให้ของขวัญ

ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เวเรียนอินทร์มพรรยอนุสรณ์
จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ปฎิบัติงานตามวิสัยทัศน์และค่านิยมของโรงเรียนอินทร์มพรรยอนุสรณ์อย่างเคร่งครัด

นางสาวพรทิพย์ ชูบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์มพรรยอนุสรณ์



โรงเรียนอินทร์มพรรยอนุสรณ์

1.9 พัน ถูกใจ • ผู้ติดตาม 2.1 พัน คน



ส่งข้อความ

ถูกใจแล้ว

ค้นหา

Activate V
Go to Settings

โพสต์

ตัวกรอง